

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งผู้วิจัยจะสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลำดับ ดังนี้

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2. วิธีดำเนินการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
 - 5.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
 - 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชากรคือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 147 คน เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 คน ผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 127 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมีคณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ ก่อนนำไปทดลองใช้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเชื่อมั่นโดย

ใช้สัมประสิทธิ์ แอลฟา ตามวิธีของครอนบาค ผลปรากฏว่าได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.7134 ซึ่งผ่านเกณฑ์สามารถนำไปเก็บข้อมูลได้

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถาม ถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง แบบสอบถามจำนวน 147 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 147 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปทางสถิติ ดังนี้

4.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่หรือร้อยละ

4.2 ศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นคำถามปลายเปิด ใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แล้วแจกแจงความถี่และหรือร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับน้อยโดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ำได้ ดังนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน และด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 26.43 รองลงมาคือ ควรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารสถานที่เป็น

เอกเทศ คิดเป็นร้อยละ 21.83 และควรสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาในระดับสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 19.54

อภิปรายผล

จากการศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทำให้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ และมีประเด็นที่ค้นพบน่าสนใจ อันจะเป็นข้อมูลนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอนาคต ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปัจจุบัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการบริหารการศึกษา ตลอดจนจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทำให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ผู้บริหารและผู้ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉิมขมนต์ ปัทมเสวี (2548 : 73) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยศกมล เรืองสง่า (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จังหวัดนครพนม พบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับน้อย

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความคิดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสามารถแยกอภิปรายเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

2.1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบริหารการศึกษา ตลอดจนจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่วนใหญ่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ การบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน ทำให้การบริหารงานเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ส่วนผู้ดูแลเด็กก็มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีคุณวุฒิการศึกษา ทางด้านการดูแลเด็ก การอนุบาล หรือการศึกษาปฐมวัย จึงทำให้ผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภรณ เป็นพร้อม (2546 : 132-133) ที่ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปัญหาการดำเนินงานศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์อำเภอ ผู้บริหารศูนย์ ครูพี่เลี้ยง และผู้แทนผู้ปกครอง ในด้านบุคลากร อยู่ในระดับน้อย

2.2 ด้านอาคารสถานที่ตั้งแวดล้อมและความปลอดภัย จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ในปัจจุบัน ยังไม่มีอาคารสถานที่ที่เป็นเอกเทศ และแม้บางส่วนที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างอาคารสถานที่แล้ว แต่การจัดห้องเรียน ยังไม่เป็นสัดส่วน พื้นที่ยากนอกรอการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและตกแต่ง ทั้งสนามเด็กเล่น สนามหญ้า ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับที่จะทำให้เกิดความ ร่มรื่นยังมีไม่เพียงพอ ไม่มีรั้วรอบขอบชิด จึงทำให้ผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร์ ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ สมสวนจิต (2547 : 54-55) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาอุปสรรคและปัจจัยในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามความคิดเห็นของบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของฉิมมนต์ ปัทมเสวี (2548 : 73) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง

2.3 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตามหลักสูตรและกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด มีการนิเทศงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทุกระยะ มีการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การสอนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้ดูแลเด็กก็พยายามพัฒนาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีการนำเอาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ จึงทำให้ผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิชัย แก่นโมก (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดมหาสารคาม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผลการศึกษาพบว่า ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร อยู่ในระดับน้อย

2.4 ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ปกครองได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน อยู่ในระดับน้อย ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิชนมต์ ปัทมเสวี (2548 : 73) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี ด้านงานความสัมพันธ์กับชุมชน อยู่ในระดับน้อย

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านการพัฒนาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจึงอาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานได้ทั้งหมด ผู้ดูแลเด็กไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรง จะซื้อของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กหรือจัดทำโครงการแต่ละครั้ง ต้องของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าบริหารจัดการศูนย์ ไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ดูแลเด็กไม่มีโอกาสได้บริหารงบประมาณ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กโดยตรง เพราะงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการดังกล่าว เป็นปัจจัยที่สำคัญซึ่ง ที่จะสนับสนุนหรือเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา สมสวนจิต (2547 : 55) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาอุปสรรคและปัจจัยในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรบริหารส่วนตำบลอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา เพื่อเกิดประโยชน์ในการบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

จากผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ข้อสรุปถึงปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดหาวัสดุขางกัน ลื่นสำหรับห้องน้ำ ห้องส้วมให้เพียงพอ รวมทั้งบริเวณอื่นๆ ที่มีความเปียกชื้น เพื่อความปลอดภัย และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และลดอันตรายจากการบาดเจ็บ และควรมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกให้ร่มรื่นมากยิ่งขึ้น สนามเด็กเล่นควรมีเครื่องเล่นให้เพียงพอ มีศาลาที่พักรอหรือพักผ่อนสำหรับผู้ปกครอง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงการรับส่งเด็ก

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีนโยบายและงบประมาณเพื่อการดำเนินงานที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และควรมีการจัดอบรมผู้ดูแลเด็ก หรือส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเรื่องเด็กปฐมวัย หรือศึกษาดูงานด้านปฐมวัย เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะในการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และในพื้นที่อื่น ๆ

2.2 ควรศึกษาปัญหาความต้องการในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ และในพื้นที่อื่น ๆ

2.3 ควรศึกษาปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเจาะลึกถึงปัญหา การแก้ไขและปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Buriram Rajabhat University